

..โอวาทธรรมหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป เช้าวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559..

..ขอเจริญพรคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย ท่านทั้งหลายที่เกิดมาเป็นผู้โชคดี ได้ทำคุณงามความดีด้วยก็โชค ดีขึ้นไปอีก ถ้าเรามาพิจารณาด้านจิตใจของเรา เราก็มีความสุขที่อยู่อาศัย ไม่เหมือนสัตว์เดรัจฉาน ทั้งหลาย สัตว์เหล่านั้นเขาทุกข์ยาก ไม่ว่าจะเป็นนกเป็นสัตว์อยู่ในป่าในดง ตัวเล็กตัวใหญ่ อยู่บนบกก็ดีใน น้ำก็ดี ก็มีความสุขทุกข์ยากลำบากในชีวิตของเขา แต่พวกเราเป็นมนุษย์ มีที่พักอาศัยมีบ้านมีช่อง มีที่ทางที่ อยู่ เครื่องอำนวยความสะดวก การไปการมาก็ดีสะดวกสบาย เรียกว่าสร้างสรรค์พัฒนาการกินอยู่หลับนอน ให้มีความสุข..

..ทุกคนบ้านใดเมืองใดก็ดี ประเทศไหนก็ตามทุกวันนี้ ก็มีความตั้งใจพัฒนาประเทศบ้านเมือง เพื่อความ เจริญรุ่งเรืองที่อยู่อาศัย ให้ภูมิใจในชีวิตของแต่ละบ้านละเมือง เหตุฉะนั้นคนที่ไม่รู้จักสร้างสรรค์พัฒนาคุณ งามความดี เขาก็ไม่เข้าใจในความเป็นมนุษย์ว่าจะอยู่ให้มีความสุขอย่างไร บางคนอยู่เฉยๆก็มี บางคนปลิ้นจี้ ขี้ขโมยก็มี บางคนก็ทำไม่ดีไม่งามทั้งทางกายวาจาใจ บางคนสิ่งที่ไม่ควรทำมันก็ทำ ทำชีวิตอยู่ในความตกต่ำ เหมือนกับที่ท่านเปรียบเทียบกับบัวสีเหล่า ท่านใดที่รู้จักทางถูกทางผิดก็เหมือนดอกบัวที่พ้นน้ำแล้ว มาเจอ แสงพระอาทิตย์ก็บาน เหมือนคนที่ไปพบครูบาอาจารย์ ได้รับการชี้แนะสั่งสอนในทางที่ดีก็พบกับความ สว่าง..

..เหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่มีโอกาสเข้าวัดเข้าวา ฟังเทศน์ฟังธรรมจำศีลทำคุณงามความดี แปลว่าเรามี ความฉลาดเหนือกว่าคนที่ไม่เคยเข้าวัดเข้าวา ไม่ได้ทำทานการกุศล เรียกว่าชีวิตเขายังตกต่ำอยู่ เหตุฉะนั้น เรียนแต่ทางโลกทางเดียวไม่ศึกษาทางธรรมะก็ถือว่ายังไม่พร้อมในชีวิต เหตุฉะนั้นชีวิตถ้าจะให้พร้อมก็ต้อง รู้จักทำทานศัลภาวนา พัฒนาตนเองไปในทางที่ดีที่ชอบประกอบความดีให้มีขึ้นกับตัวกับตน เรียกว่าเป็นผู้มี ความเฉลียวฉลาด ฉลาดกว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเพราะมนุษย์เป็นผู้มีจิตสูง เมื่อเป็นผู้ที่มีจิตสูงแล้วก็ควร พัฒนาตนเองให้สูงขึ้น ไปเรื่อยๆ จุดมุ่งหมายของเราก็เพื่อที่จะให้มีสติปัญญา โลกะวิทูรู้แจ้งโลก เข้าใจโลก ก่อน เรียกว่าคนนั้นเป็นคนมีสติปัญญานั้นเอง ไม่มัวเมาลุ่มหลงคิดเหล่าเฒ่ามาแต่ทางโลกอย่างเดียว ไม่ สนใจธรรมะก็ให้ชักชวนกันเข้าวัดเข้าวาบ้าง ได้ฟังเทศน์ฟังธรรม ได้ศึกษาธรรมะเพื่อประกอบให้ชีวิตของ ตนเองมีความสุข ก็ต้องอาศัยธรรมะคำสั่งสอนชี้แนะของนักปราชญ์ทั้งหลาย การคบหาบัณฑิตนักปราชญ์ ทำให้มีความรู้ความเจริญ ไม่คบกับคนพาล ดังคำสอนในมงคลสูตร ให้คบแต่บัณฑิตจึงจะได้ชื่อว่าเป็นคน ฉลาด คนฉลาดจะไม่ยุ่งเรื่องของผู้อื่น เป็นคนนึ่มนวลประคองรักษาตนเองไปเรื่อยๆ ก็เหมือนเราชำระกิเลส ให้เบาบางจากใจของเราไปทีละน้อยๆ เรียกว่ารู้จักหน้าตาของกิเลส ก็เหมือนรู้จักคนพาลนี้แหละ เราก็จะไม่ เข้าไปใกล้ไปคลุกคลีไม่สัมผัสด้วย คนเราคบบัณฑิต สิ่งใดที่เราทำไม่ดีไม่งามด้วยกายวาจาใจ นักปราชญ์

ราชบัณฑิตท่านก็จะแนะนำสั่งสอนตักเตือนให้ละความไม่ดีไม่งามนั้น ให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดี ก็เรียกว่า  
เป็นคนฉลาด เป็นบัณฑิต..

..เหตุฉะนั้นก็ขออำนวยการช่วยพรทุกท่านที่มีความตั้งใจทำคุณงามความดี ปรารถนาในสิ่งใดเอาไว้ในใจ ก็ขอให้  
อำนาจบุญกุศลคุณงามความดี จงดลบันดาลให้ทุกท่านได้ประสบพบเห็นแต่สิ่งที่ดีที่ตนปรารถนาทุกท่านทุกคน  
เทอญ..ขอเจริญพร..